



ปีที่ 44 ฉบับที่ 143 วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ขอเชิญคณาจารย์ทุกท่านร่วมกิจกรรมการนำเสนอการจัดการเรียน การสอนของหลักสูตรและการวิจัยชั้นเรียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชได้จัดงานราชภัฏวิชาการ 2557:ปณิธานการศึกษาเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ในระหว่างวันที่9-13 กุมภาพันธ์ 2557 ในการนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมการนำเสนอการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและการวิจัยชั้นเรียน ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 08.30-
16.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ผศ.ดร.จตุพร อัครวิไลวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ได้กล่าวถึงการจัดนำเสนอการจัดการ
เรียนการสอนของหลักสูตรและการวิจัยชั้นเรียนว่า เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการ
เรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการตามศาสตร์ในแต่ละสาขา
ซึ่งในการนำเสนอครั้งนี้จะมีการคัดเลือกหลักสูตรเพื่อรับรางวัลด้วย จึงขอให้อาจารย์ทุกท่านนำเสนอ
ผลงานอย่างเต็มศักยภาพ โดยจะมีการนำเสนอทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา

กิจกรรมจะเริ่มลงทะเบียนเวลา 08.30 น. หลังพิธีเปิดเวลา 09.00 น.จะมีการบรรยายพิเศษ
เรื่อง ทิศทางการพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดย รศ.วิมล
คำศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เวลา 09.45 น.เป็นต้นไป แบ่งกลุ่มนำเสนอ
การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรมีทั้งหมด 5 กลุ่ม จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วม
กิจกรรมดังกล่าว ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องพรหมโยธี และห้องต่างๆของอาคาร 19
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

คณะ ศูนย์ สำนัก และหน่วยงาน ประสงค์จะลงข่าวผ่านมหาชัยสาร สามารถส่งข่าวผ่านทาง
E- mail pr@nstru.ac.th หรือผ่านทาง Facebook ฝ่ายสื่อสารสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช



ที่ ว.014/2557

สอ.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด
ตำบลท่าจิว อำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280

30 มกราคม 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด

ด้วยคณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จำกัด ได้มีมติในการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 13/2556 ให้ดำเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 ในวันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2555

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ

4.1 เรื่องรับทราบรายงานกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2556

4.2 เรื่องรับทราบรายงานสมาชิกเข้าใหม่และลาออก ประจำปี 2556

4.3 เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2556

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา

5.1 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของสหกรณ์ ประจำปี 2556

5.2 เรื่องพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2556

5.3 เรื่องพิจารณากำหนดเป้าหมายงานบริหารเงินประจำปี 2557

5.4 เรื่องพิจารณากำหนดบำเหน็จค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ

5.5 เรื่องพิจารณางบประมาณรายจ่ายในการดำเนินงาน ประจำปี 2557

5.6 เรื่องพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี

สหกรณ์ ประจำปี 2557

5.7 เรื่องพิจารณาอนุมัติกำหนดวงเงิน ซึ่งสหกรณ์อาจกู้ยืมหรือค้ำประกันใน

ปี 2557

5.8 เรื่องการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ประจำปี 2557

5.9 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2557

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เจ้าแแจ้ริมรั้ว

สวัสดิ์ครอบครัวนะคะชาวมหาชัยสารทุกท่าน เจ้าแแจ้ริมรั้ววันนี้เรามีเรื่องราวที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวราชภัฏมาฝากกัน กับความสำเร็จของ

“อาจารย์วิชิต จรุงสุจริตกุล”ตัวแทนคณะวิทยาการจัดการในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบ Oral Presentation เรื่อง **“การศึกษาลักษณะงาน ผลตอบแทนสวัสดิการ และการส่งเสริมการมีงานทำที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุในอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช”** ในงานประชุมวิชาการระดับประเทศที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอและเผยแพร่ผลงานสู่สาธารณชนในหัวข้อ

“การวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน (Research for Local development Moving Towards the ASEAN Community)” ซึ่งจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยพายัพ(เขตแม่คาว) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา **(Payap University Research Symposium 2014)**



ทั้งนี้ อาจารย์คนเก่งของเราได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์นับเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับท่านอาจารย์เอง และสถาบันของพวกเราเป็นอย่างมาก

มหาวิทยาลัยมีหน้าที่ในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพออกสู่สังคม ทุกภาระกิจของเราจึงมีขึ้นเพื่อส่งมอบสิ่งดีๆ ให้กับเยาวชนที่จะเติบโตไปพัฒนาชุมชนของตนต่อไปและหนึ่งในพันธกิจที่ทุกมหาวิทยาลัยให้ความสำคัญไม่แพ้กัน นั่นก็คือ การมุ่งมั่นผลิตงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนวางแนวทางการดำเนินงานให้กับองค์กรต่างๆ ในสังคม ...รางวัลสำหรับงานวิจัยของอาจารย์วิชิตในครั้งนี้จึงเป็นเครื่องการันตีได้ว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชของเรามีดีไม่แพ้ใครแน่นอนนะคะ...



อย่าลืมนะคะ! กิจกรรมดีๆ ต้องบอกต่อ เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ท่านใดมีข่าวฝากที่อยากจะขยาย ส่งมาทางนี้ได้เลยคะ “ทีมงานสื่อสารสัมพันธ์” ยินดีให้บริการ มาร่วมด้วยช่วยกันเป็นกระบอกเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดแง่มุมต่างๆ ให้เพื่อนร่วมสถาบันได้รับรู้ และพลิกโฉมใหม่ให้กับภาพลักษณ์ของชาวเหลืองแดงไปด้วยกันนะคะ



ผลิตโดยงานสื่อสารสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สวัสดิ์คะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงประจำวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 3 ปีมะโรง

12-13 กุมภาพันธ์ อาจารย์ทุกท่านพลาดไม่ได้กับกิจกรรมการนำเสนอการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและการวิจัยชั้นเรียน เพื่อประมวลองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัยชั้นเรียน รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวิชาการตามศาสตร์ในแต่ละสาขา อาจารย์ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมได้ ณ อาคาร 19 ตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือเชิญถึงทุกท่าน

13 กุมภาพันธ์ มีกิจกรรมการประชุมวิชาการ “เวทีคุณภาพ” ภายในงานจะมีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรแก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัลการประเมินคุณภาพ โดยศ.ดร.สมบัติ อารังธัญวงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัย มอบโล่เสร็จ ท่านจะมาบรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางการประกันคุณภาพการศึกษาในอนาคตเพื่อพัฒนา มหาวิทยาลัยสู่ประชาคมอาเซียน” เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี

ข่าวดีสำหรับนักวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ระบบการยื่นขอทุนวิจัยจุดเดียวแบบเบ็ดเสร็จ” (One Stop Service for National Research Management System) ในวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ อาคาร 19 ชั้น 3 ห้อง 1939 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เพื่อให้ นักวิจัยได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอกในรูปแบบใหม่ สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมอบรมได้ 3 ช่องทาง คือ ทางโทรศัพท์ 075-377742 e-mail : supark41@gmail.com และลงชื่อที่คณะ/หน่วยงานท่านเอง (รับจำนวนรุ่นละ 60 คน) สามารถลงชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์

สโมสรบุคลากร (สายสนับสนุน) มีโครงการเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเจ้าหน้าที่บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 32 “ต้นเจ้าพระยาเกมส์” ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ดังนี้ ฟุตบอลชาย วอลเลย์บอลชาย วอลเลย์บอลหญิง แครีบอล เซปักตะกร้อประเภทชายเดี่ยว ประเภทกีฬาที่กล่าวมาจะส่งในนามกลุ่ม ภูมิศาสตร์ภาคใต้ ประเภทละจำนวน 1 ทีม ส่วนเปตอง 5 ประเภท คือ ทีมชาย 3 คน, ทีมหญิง 3 คน, ชายคู่, หญิงคู่, และ คู่ผสม และกีฬาพื้นบ้าน 2 ประเภท คือ ชกตะเย่อ วิ่งกระสอบ การประกวดศรีราชภัฏฯ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะคัดตัวเพื่อเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อคัดตัวในเดือนกุมภาพันธ์นี้

ตามที่บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ร่วมกันบำเพ็ญกุศลในงานพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อัมมร ชูระเจน ข้าราชการบำนาญ ณ วัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม-1 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา อาจารย์สมพุทธ ชูระเจน และครอบครัว ขอขอบพระคุณในกุศลจริยาของท่าน และยินดี อภินันทนาการหนังสือที่ระลึกเนื่องในงานพระราชทานเพลิงศพ ท่านละ 1 เล่ม ผู้สนใจโปรดติดต่อขอรับได้ที่ คุณสุคนธ์ ไชยเดช หน้าห้องอธิการบดี

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยคำคมของท่าน ว.วชิรเมธี “การมองเห็นความบกพร่องของตนเอง มีค่าดังหนึ่งได้ ดวงตาเห็นธรรม” สวัสดิ์คะ